

THÔNG BÁO
Nội dung cuộc họp Ban Giám đốc thường kỳ

Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền họp phiên thường kỳ đã thảo luận và thống nhất quyết nghị một số vấn đề sau:

1. Đồng chí Phạm Minh Sơn, Phó giám đốc, chỉ đạo

Các khoa, viện chú trọng nâng cao chất lượng chương trình đi thực tế chính trị - xã hội của sinh viên, thống nhất thời gian, nội dung thực tế giữa các khoa.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổng kết năm học và tổ chức Lễ Bế giảng và Trao bằng Tốt nghiệp đại học chung cho tất cả các lớp chính quy tập trung khóa 36 vào thứ Năm, ngày 16/7/2020.

Hoàn thiện các khâu chấm thi, chấm phúc khảo, công bố kết quả tuyển sinh sau đại học, đợt 1 năm 2020.

Chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện các minh chứng đảm bảo đáp ứng đủ các tiêu chí phục vụ kiểm định 4 chương trình đào tạo theo kế hoạch đã ban hành trong đầu tháng 7/2020.

Triển khai rà soát các minh chứng phục vụ kiểm định giữa kỳ theo quy định.

Tiếp tục công tác truyền thông tư vấn tuyển sinh năm 2020 bằng các hình thức khác nhau, trong đó chú trọng truyền thông trực tuyến trên mạng xã hội.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc, chỉ đạo

Tiếp tục rà soát các tòa nhà làm việc, giảng đường, ký túc xá để đề xuất các phương án sửa chữa, nâng cấp, trang bị mới phù hợp, đúng quy định.

Lập Đề án xây dựng nhà để xe tại khu vực đầu hồi tòa nhà B1 và B3.

Xây dựng quy định về sử dụng Hội trường Lớn, Hội trường D (tầng 10 nhà A1) và các phòng học tại tòa nhà B3 đảm bảo phù hợp, đúng mục đích.

Rà soát, chuẩn bị các phương án lắp đặt Internet và các thiết bị, bàn ghế cho các phòng làm việc, phòng học nhà A4, B11 để có thể sử dụng vào đầu năm học mới.

Từ đầu tháng 7, đóng 2 cổng phụ (cạnh Hội trường lớn và nhà B10), chỉ mở cổng chính (36 Xuân Thủy và cổng 45 Nguyễn Phong Sắc).

Làm các thủ tục để thu hồi căng tin tầng 11 và tầng hầm nhà A1.

Rà soát các ấn phẩm xuất bản tại Học viện để đảm bảo cấp kinh phí in ấn, xuất bản phù hợp, tránh lãng phí.

Xây dựng phương án phù hợp đảm bảo cho công tác văn thư lưu trữ hoạt động đạt hiệu quả.

3. Các công tác khác

Đồng ý cho đồng chí Vũ Thế Cường, giảng viên Khoa Phát thanh - Truyền hình chuyển chuyên công tác sang Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng ý làm Tờ trình xin ý kiến Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc chuyển bộ phận Văn phòng Đảng ủy từ Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên về Văn phòng, đồng thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo Văn phòng.

Đồng ý làm Tờ trình xin ý kiến Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chủ trương cho phép thành lập, xây dựng và phê duyệt Đề án thành lập "Trung tâm ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng" tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đồng ý làm quy trình bổ nhiệm đối với các chức danh Phó trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, Phó trưởng Khoa Tuyên truyền.

Đồng ý làm quy trình bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với đồng chí Nguyễn Chí Hiếu, Phó trưởng Phòng Quản trị và Quản lý Ký túc xá và đồng chí Lý Thị Minh Hằng, Phó trưởng Khoa Giáo dục đại cương và Nghiệp vụ sư phạm.

Báo cáo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và xin chủ trương về việc tuyển dụng cán bộ cho các đơn vị trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- BGD (để báo cáo),
- Trưởng các đ/v trực thuộc đề th/h,
- Trưởng ban Thanh tra nhân dân,
- Lưu: VT, TCCB.

T/L GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ



Hà Huy Phụng